
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕61 
วันที่  20  สิงหาคม  ๒๕61   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
5.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายสุจินต ์ สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 11 อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
17.นายนิรันดร ์ ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
18.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
19.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
20.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
21.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
22.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
23.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
     (ลากิจ) 
2.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
3.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ. บ้านฉาง 
4.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
   (ลากิจ) 
 
       ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตต ิ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลรัตน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายอดิศักดิ ์ ทองจันทร์แก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ .   
11.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
12.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑3.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
14.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
16.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
19.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนฯ 
21.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
22.นายประพันธ์  ภูมิวารินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
23.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
 (วัดหวายกรอง) 

24.นายวรมัน ประนินทา  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
25.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
26.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
27.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
28.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
29.นายสมพงษ ์ บุตรสายน้ า  นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
 

30.นายอนันต์... 
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30.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
31.นางสาวเมธินี  ธรรมชาติ  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
32.นายตะวัน  สวัสดิพานิช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
33.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
34.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
35.นางสาวคนึงนติย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
36.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
37.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
38.นางณิชาพร   คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
39.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
40.นางสาววีนัส  ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
41.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
42.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
43.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
44.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
45.นางสุวรรณา  มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
46.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
47.นายประสิทธิ์  ธารศิริสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
48.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
49.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
50.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
51.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
52.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
53.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
54.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
55.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
56.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่ อ  และอยู่ ในห้องประชุม          

จ านวน.......22....... คน ครบองค์ประชุม  
เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกล่าวเปิดประชุม    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก        

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั ้น   
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 
ประจ าปี ๒๕61 ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้     
จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและ      
จะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  
กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2       
ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕61      

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖1 ไม่สามารถน าเสนอต่อ  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้สภาฯ รับรองได้ เนื่องจากมีเวลาในการจัดท า 
กระชั้นชิดและก่อนที่จะน าเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยหนึ่งวัน จึงไม่สามารถน าเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้     

         จึงขอน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในคราวต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     

       (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ, วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖2 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ                                                
    (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

ข้อ 50 เมือ่คณะกรรมการ... 
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 ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า         
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ         
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข    
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น          
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอ       
ร่ างข้อบัญญัตินั้ นตามร่ างเดิมและตามที่มี การแก้ ไขเ พ่ิมเติม  พร้อมทั้ งรายงานย่อ                   
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น 
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
 
 
 

 
นายเศรษฐา ปิตุเตชะ… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ    บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานคณะกรรมการฯ ส่วนจังหวัดระยอง ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที ่3 อ าเภอบ้านค่าย ขอรายงานผลการประชุมครับ 
   ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2     

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดระยะเวลาเสนอ    
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.00 น. –  18.00 น., วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. –  18.00 น. 
และวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. –  12.00 น. รวม 3 วัน เป็นเวลา          
24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่มีผู้มายื่นหนังสือ
เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา ดังนี้ 

   1. ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นายเสนาะ ยมหา  เป็นประธานกรรมการ  
และนายนพดล โสภณ เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

   2. ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด 
   3. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ชื่อข้อบัญญัติและเรียง

ตามล าดับเป็นรายข้อ ซึ่งผลการพิจารณามีดังนี้ 
   (1) ชื่อข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (2) หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (3) ข้อที่ 1,2  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (4) ข้อที่ 3  ไม่มีผู้แปรญตัต ิ ไม่มีการแก้ไข 
   (5) ข้อที่ 4  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (6) ข้อที่ 5  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (7) ข้อที่ 6  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (8) ข้อที่ 7   ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

   ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 50 และข้อ 110 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและศึกษารายละเอียด ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และให้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......21.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบผ่านวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ร่ างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่ เห็นชอบผ่านวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ร่ างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น  
 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม        เห็นชอบผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

   เห็นชอบ  จ านวน ......19...... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน ........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน ........2........ คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖2  ในวาระท่ี ๓ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......21.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม        เห็นชอบในวาระที่  ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2        

   เห็นชอบ   จ านวน ......19...... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ   จ านวน ........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2........ คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม  
นายก อบจ. ขอขอบคุณท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ท าหน้าที่ของเราในการผ่าน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งขอเรียนนะครับว่างบประมาณ            
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์ที่สุด ทางฝ่ายบริหารยินดี                  
ที่จะปรับปรุง ถ้ามีการขาดตกบกพร่อง ในเรื่องของงบประมาณ แต่ขอเรียนว่าในช่วงที่เราใช้
งบประมาณในปี พ.ศ. 2562 เราสามารถเพ่ิมเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ที่ท่านสมาชิกฯ  
ได้น าความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนมาเสนอต่อฝ่ายบริหาร เรายินดีที่จะเพ่ิมเติม
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนในเขตของท่าน และเป็นโอกาสที่เราได้
ร่วมมือกันในการน างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพัฒนาจังหวัด
ระยอง ขอขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   
 
 
 

นางสาวอุมา วิภูษณะ… 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น       

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตต ิเกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที ่2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดังนี้  

   โอนลด    
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
โอนเพิ่ม 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ ขออนุญาต       
ท่านประธานสภาฯ อภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตตินะครับ เดิมเราตั้งไว้เป็นค่าซ่อมแซม  

    สนามกีฬา ต้ังไว้ 20,000,000 บาท ซึ่งเราประมาณการแล้วว่าเงิน 20,000,000 บาทนี้       
ก็คงไม่ได้น ามาใช้จนหมดนะครับ มีความจ าเป็นที่จะต้องไปปรับปรุงบ้านพักของท่านรองปลัดฯ 
ขอบคุณครับ 

 
 
 
 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจ านวน

เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....21......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
    อนุมัติ       จ านวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น       

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตต ิเกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที ่2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรต ิทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

 

 

โอนลด... 
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 โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าใช้สอย   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  กองแผนและงบประมาณ 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง   ส านักปลัดฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านอ่าง –  พังราด 

หมู่ที่ 2 ต าบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 4 ต าบลพังราด อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก     

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       กองช่าง  
 โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    จ านวน  5  รายการ  
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีอเนกประสงค ์
- ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุม 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อจอ LED ระบบสัมผัส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน 3 รายการ 
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกกระบะ (ดีเซล) 
- ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 
- ค่าจัดซื้อระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ แบบระยะใกล้ 

ประเภท... 
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ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          จ านวน 5 รายการ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  ชนิด Network 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างบ้านพักส าหรับข้าราชการ        

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าครภุัณฑ์ส านักงาน        จ านวน 12 รายการ 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิงทรงสูง  
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิงทรงเตี้ย  
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ 
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก  
- ค่าจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก 
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 90x30x95 เซนติเมตร 
- ค่าจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ 
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 90x30x180 เซนติเมตร 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์   
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน 4 รายการ 
- ค่าจัดซื้อวิทยุขยายเสียงแบบพกพา 
- ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 
- ค่าจัดซื้อตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          จ านวน 3 รายการ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า Network 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
 
 

แผนงานการศึกษา… 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน 2 รายการ 
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกกระบะ (ดีเซล) 
- ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้      

ตามกลุ่มสาระวิชาภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงสนามกีฬา      

ในพ้ืนที่โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารภายใน

พ้ืนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง 

ตามพระราชด าริจังหวัดระยอง 

จึงขอเสนอญัตติขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี งบประมาณ       
พ.ศ. 2561  ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัติ 

 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขณะนี้เราก าลังดงูบประมาณของทุกกองว่ามีงบประมาณ
เหลือพอที่จะสามารถโอนเพ่ือไปด าเนินการ ผมเรียนว่าขณะนี้ในงบประมาณปี 2561 เราจะใช้เงิน         
ในปี 2561 ให้สมบูรณ์ที่สุด นั่นหมายความว่าเราจะต้องดูทุกกองทุกส่วน ว่ามีเงินเหลือ
เท่าไหร่ ตรงไหนที่ยังไม่ใช้ และที่มีความจ าเป็นใช้จริงๆ จะใช้อะไรก็ต้องมาน าเรียนที่สภาฯ 
แห่งนี้นะครับ เราก็ก าลังไล่ เก็บอยู่  แล้วก็ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในญัตตินี้ก็จะมี
รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี มาใช้ในส านักงาน แล้วก็มี
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิชาภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
ประมาณ 10 ล้านบาทนะครับ แล้วก็มีซื้อรถกระบะ เพราะตอนนี้เราก็ประมูลรถเก่าที่ใช้มา
นานตามระเบียบแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถใหม่เพ่ือความสะดวกในการท างานของข้าราชการนะครับ 
ส่วนโครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง 
จ านวนเงิน 11,618,000 บาท ก็จะไปปรับปรุงต่อเติมส านักงาน เราไม่มีส านักงาน         
เราไปก็จะเห็นว่าเราไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่นั่งท างาน เราก็ต้องไปท าเพ่ิมเติมในโครงการก่อสร้าง     
ที่ปลวกแดง ครั้งนี้ เราขอโอนงบประมาณไป 30 กว่าล้านบาทนะครับ ขอเรียนท่าน
ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....22......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

    -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

    -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อน ุม ัต ิโ อน งบปร ะมา ณรา ยจ ่า ยปร ะจ า ป ีง บปร ะมา ณ  พ . ศ .  ๒๕๖ ๑         
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จ านวน .......20........คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน มีไหมครับ  
ประธานสภาฯ เชิญท่านเสนาะ ยมหา ครับ 
 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา… 
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ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯที่เคารพ ฝ่ายผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้ เข้าร่วม
ประชุม ทุกท่านนะครับ กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที ่3 อ าเภอบ้านค่าย กระผมจะขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร
เรื่องทรัพย์สินของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ท่านนายก ได้แจ้งว่า กรณีที่รถยนต์
เมื่อใช้จนเก่าแล้ว เริ่มหมดสภาพแล้ว ขั้นตอนหรือกระบวนการในการประมูลทรัพย์สินต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองว่าเป็นอย่างไร สามารถน ามาเสนอในสภาฯ เพ่ือให้   
รับรู้รับทราบได้หรือไม่ รวมทั้งขายทอดตลาดด้วย อยากจะทราบว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร     
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ 
ประธานสภาฯ   

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
รองนายก อบจ.ระยอง(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายก        

ปิยะ ปิตุเตชะ ให้ดูแลกองพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด ขออนุญาตให้ทาง ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สินเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการ
ด าเนินการขายทอดตลาด ขออนุญาตท่านประธานครับ 

นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์ ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนการขายทอดตลาด เนื่องจากตามระเบียบเวลาช่วง 
รก.ผอ. กองพัสดุฯ เดือนกันยายน ทางกองพัสดุและทรัพย์สินจะท าหนังสือออกไปยังทุกกองเพ่ือส ารวจทรัพย์สิน

ที่เสื่อมสภาพหรือใช้การไม่ได้ภายใน 30 วัน หลังจากนั้นจะรวบรวม เพ่ือรายงานส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน พอเรารู้จ านวนรายการของทรัพย์สินทั้งหมดที่เสื่อมสภาพแล้ว ก็จะมาตั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบสภาพหรือข้อเท็จจริงเพ่ือส ารวจว่ารายการที่ส่งมาของทุกกอง
นั้น มีรายการใดบ้างหรือเสื่อมสภาพจริงหรือใช้งานได้หลังจากคณะกรรมตรวจสอบแล้วก็จะ
รายงานให้กองพัสดุและเสนอให้ท่านนายกฯทราบ ส่วนในปีนี้ทางกองพัสดุและทรัพย์สินก็ได้รับ
นโยบายว่าการจ าหน่ายรถ ที่ผ่านมาไม่เคยท าการขายทอดตลาดเป็นรายคัน จะใช้เป็นการ  
ยื่นซอง พอรายงานข้อเท็จจริงแล้วจะได้จัดออกเป็น 2 ประเภท คือ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
มีทั้งหมด 24 รายการ ที่จะน ามาขายทอดตลาด ส่วนรายการที่เหลือก็จะเป็นครุภัณฑ์ประเภท
ย่อยๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่พัง เราก็จะท าการจ าหน่ายประเภทยื่นซองซึ่งเป็นวิธีการ
เดิม ส่วนรายการรถที่จ าหน่ายไป 24 รายการ ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่จ าต้องก าหนด
ราคากลางขึ้นมา พอได้ราคากลางแล้วจะเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ หลังจากนั้นจะท า       
การประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าจะมีการด าเนินการขายทอดตลาดเป็นรายคัน ซึ่งทางกองพัสดุ
และทรัพย์สินปีนี้ ท าเป็นปีแรกก็ได้ไปดูงานที่ส านักงาน ปปส. ของจังหวัดชลบุรีมา มีการ
ประกาศ 10 วันท าการ เนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยเราจะต้องจ าหน่ายและรายงานส านักงาน  
ตรวจเงินแผ่นดินให้ทราบ ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ และผลจากการจ าหน่ายที่ท าการขาย
ทอดตลาดด้วยปากเปล่า ซึ่งมีท่านรองปลัดสุรินทร์ เป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้       
ก็ถือว่าในการด าเนินการครั้งนี้ก็ประสบความส าเร็จนะคะ เพราะว่า 24 รายการนั้น เรามี
วงเงินราคากลางอยู่ที่ 1,585,000 บาท ราคาทรัพย์สิน 24 รายการ แต่ว่าเราสามารถ
ประมูลขายทอดตลาดได้ 2,614,000 บาท ก็ได้มูลค่าทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นมาจากที่ตั้งจากราคา
กลางของคณะกรรมการอยู่ที่ 1,029,000 บาท คิดเป็น 64.92% หลังจากนี้ทางกองพัสดุ
และทรัพย์สินจะรายงานไปให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ซึ่งถ้าตามระเบียบใหม่แล้ว 

ที่ผ่านมา... 
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     ที่ผ่านมาตามระเบียบตัวเก่าเราจะมีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง ต่อไปนี้
ระเบียบใหม่ทางกองพัสดุและทรัพย์จะด าเนินการตั้งแต่ต้นปี ถ้ามีพัสดุที่จ าเป็นและเสียหาย   
ก็จะสามารถท าจ าหน่ายได้ในระหว่างปี ในส่วนของรถถ้ามีอีก ก็จะมีการจัดจ าหน่ายในเร็วๆนี้ 
แต่ก็ต้องดูนโยบายของผู้บริหารด้วยอาจจะมีนโยบายในเรื่องที่ให้ส่วนราชการอ่ืนที่มีความ
จ าเป็นก็สามารถโอนไปได้เช่นกันค่ะ ขอรายงานชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ผมขออนุญาตเรียนว่า  
นายก อบจ.ระยอง เราไม่มีนโยบายที่ใช้รถเก่ามาก เพราะเนื่องจากว่า ค่าซ่อม ค่าดูแลรักษา จะเป็นภาระ เพราะฉะนั้น     

เราจะให้ฝ่ายพัสดุส ารวจว่ารถอะไรที่มีอายุเกิน เสียบ่อย ซ่อมบ่อย หน่วยงานไหนอยากจะได้
รถก็ขอมาได้และให้ได้ แต่ที่ให้ไปก็ซ่อมไม่ไหวเหมือนกัน หลายหน่วยงานอยากได้รถกระเช้า 
รถฝ่ายกองช่าง แต่ผมดูแล้วให้ไป ก็จะเป็นภาระของท้องถิ่นนั้น นอกจากท้องถิ่นนั้นมี
งบประมาณพอ ถ้าเอาไปแล้วซ่อมแซมใช้ ได้ประโยชน์ พอที่จะใช้งานก็จะให้ไปนอกจากนั้นเรา
มีนโยบายที่จะประมูลขายตามระเบียบ เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าประมาณการเราตั้งไว้ล้านกว่าบาท 
ประมูลจริงคนสนใจเยอะมาก แข่งการประมูลกันไปได้ 2 ล้านกว่าบาท เกินจากราคากลาง 
ล้านกว่าบาท ถือว่าเราประสบความส าเร็จ คือมีภาคเอกชนสนใจซื้อไปซ่อม ซื้อไปใช้มายื่น
ประมูลกันเยอะเลย เราด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย ทุกอย่างนะครับ 
ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม      

เพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนิน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และ
ท้องถิ่นของเรา และท้ายนี้ ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข  ความสมหวังในสิ่งที่          
พึงปรารถนา ทุกประการ       

เลิกประชุม  เวลา 15.20 น.   
 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หวัหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 


